

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ THOẠI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN TTCK



Ngày 23/3/2015, Tại Thành phố Hồ Chí Minh, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phối hợp với Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp Tp. HCM và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước – Chi nhánh phía Nam tổ chức: **“Hội nghị phổ biến một số chính sách mới về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán”** cho các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh phía Nam. Tới tham dự Hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp Tp. HCM, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và hơn 200 đại biểu là các lãnh đạo thuộc các Sở Tài chính và Chi cục Tài chính Doanh nghiệp cùng lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc diện thoái vốn, cổ phần hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước lên lộ trình, hoàn thiện hồ sơ để sớm thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2660/BTC-UBCKNN hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chính sách cốt lõi trong chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải cách kinh tế của Đảng và Chính phủ. Việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần đã được thực hiện từ năm 1996. Sau giai đoạn bùng nổ 2006-2007, quá trình này cũng có chững lại và 2 năm gần đây đã có đà tăng lại nhờ vào những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. Năm 2013, cổ phần hóa được 74 doanh nghiệp nhà nước, tăng gấp 3 lần số lượng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trong hai năm 2011 và 2012. Năm 2014, tốc độ cổ phần hóa tiếp tục được duy trì với 143 doanh nghiệp đã được hoàn tất. Với vị thế là vùng kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đóng góp tỷ trọng rất lớn vào GDP của cả nước, do đó yêu cầu tái cơ cấu các doanh nghiệp trên địa bàn này cần được thúc đẩy nhanh chóng, đặc biệt năm 2015 cũng là năm cuối cùng của giai đoạn 2011-2015 mà Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà

nước đã đưa ra. Hội nghị cũng tạo cơ hội để các cơ quan quản lý và vận hành thị trường cung cấp thêm thông tin và giải đáp thắc mắc về các chính sách, quy định mới về cổ phần hóa và thoái vốn thông qua đấu giá cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán, góp phần đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngay tại Hội nghị, Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM cũng giới thiệu về quy trình đấu giá và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần cho các doanh nghiệp nhà nước từ năm 2005. Sau 10 năm, số phiên đấu giá bán cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đạt 353 phiên và vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới. Đa phần các phiên đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đều thu được kết quả thành công khi cổ phần được bán với giá tốt, thanh khoản cao, giúp doanh nghiệp thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn nhiều tiềm năng, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp trên nguyên tắc xác định giá bán theo cung cầu của thị trường đồng thời nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi thông tin trực tiếp giữa các cơ quan quản lý, vận hành thị trường với các doanh nghiệp. Các đại biểu đến từ các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp nhà nước đã đặt nhiều câu hỏi đề cập đến các vấn đề cụ thể khi triển khai các quy định mới về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán...

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết Quyết định 51/2014/QĐ-TTg và Công văn số 2660/BTC-UBCKNN đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá trong việc thúc đẩy cổ phần hóa, bán phần vốn nhà nước làm chủ sở hữu. Trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có một buổi làm việc cụ thể với Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính để cùng xem xét giải quyết và đưa ra các giải pháp, kiến nghị trình Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong việc áp dụng các Văn bản Pháp luật trong thực tế.